



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 105/2542

วันที่ 1

กันยายน 2542

เรื่อง การสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง "การพัฒนาลาดพันธบัตรในประเทศ" 1 กันยายน 2542 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินจากตลาด เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ กล่าวได้ว่าการก่อหนี้ดังกล่าว เป็นความจำเป็นในหลายๆ ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา หลายประเทศในยุโรป และญี่ปุ่นก็มีการก่อหนี้สาธารณะ หรือ Public Debt มากกว่าประเทศไทยทั้งนั้น จุดสำคัญที่คำนึงคือทำอย่างไรจึงจะบริหารหนี้สาธารณะของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคำตอบคือจำเป็นต้องทำการพัฒนาลาดพันธบัตร และตลาดตราสารหนี้ของประเทศให้ดีและสมบูรณ์ที่สุด

ในการนี้ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกันหาแนวทางการพัฒนาลาดพันธบัตรในประเทศ จัดอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาลาดพันธบัตร รวมทั้งจัดระบบและโครงสร้างตลาดตราสารหนี้ให้ได้มาตรฐานหนี้ให้ได้มาตรฐาน โดยการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศ" ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น คณะทำงานโดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ภาษี) เป็นประธาน คณะทำงานชุดนี้ได้เริ่มงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 และได้แต่งตั้ง คณะทำงานย่อยขึ้น 8 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งงานกันไปศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะทำงานชุดใหญ่ สำหรับระยะเวลาการทำงานได้กำหนดไว้ 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 ถึงเดือนกันยายน 2542 และระยะที่ 2 ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากเดือนกันยายน 2542 ทั้งนี้ คณะทำงานได้กำหนดหลักการทำงานว่าข้อเสนอแนะต่างๆ จะต้องดำเนินการหรือ ถูกนำไปดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างจริงจังและทันที

ในการทำงานเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรในประเทศนี้ ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญและการสนับสนุนในด้านเทคนิควิชาการ เป็นอย่างดีจากธนาคารโลก และ Department of Treasury ของสหรัฐอเมริกา

บัดนี้ คณะทำงานได้สรุปผลงานในระยะที่ 1 เสร็จแล้ว จึงได้จัดสัมมนาโต๊ะกลมขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในวงราชการ และธุรกิจเอกชนในวงกว้าง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุปจากการดำเนินงานในระยะที่ 1 ที่สำคัญได้แก่ การพยายามวางตารางการประมูลพันธบัตรที่แน่นอน การปรับปรุงกลไกของการซื้อขายพันธบัตร ในตลาดรองให้รวดเร็วและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การปรับปรุงระบบการส่งมอบตราสารและการชำระเงินให้คล่องตัว การออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีสำหรับ ธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ รวมทั้งการปรับปรุงภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การกำหนดรูปแบบสัญญามาตรฐานในการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ และการเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนัก

บริหารหนี้แห่งชาติ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ไปอีกหนึ่งปีนั้น จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ในด้านการอภิหนี้สาธารณะและการบริหารหนี้ที่คล่องตัวและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น

Posted 1 Sep 1999